
1 
 

                         รายงานบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ 

สมัยสามัญที่  1 /2563 

วันที่  14 กมุภาพันธ ์2563   เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนคูณ 

------------------------------------------------- 

สมาชิกฯผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายวิชัย  มะเดื่อ ประธานสภาฯ วิชัย  มะเดื่อ  
2 นายสมัย  เนื้อทอง รองประธานสภาฯ สมัย  เนื้อทอง  
3 นายสมควร  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 1 สมควร  เนื้อทอง  
4 นายอนุรักษ์  นามโคตร ส.อบต.หมู่ที่ 2 อนุรักษ์  นามโคตร  
5 นายรัชพงศ์  กิติธรากุล ส.อบต.หมู่ที่ 2 รัชพงศ์  กิติธรากุล            
6 นายพรพิชัย  ค านึง ส.อบต.หมู่ที่ 3 พรพิชัย  ค านึง  
7 นายบุญ  ปัทมะ ส.อบต.หมู่ที่ 4 บุญ  ปทัมะ            
8 นายลอน  เสาหงษว์ ส.อบต.หมู่ที่ 4  ลอน  เสาหงษ ์            ลา 
9 นายปัญญา  แก้วค า ส.อบต.หมู่ที่ 5 ปัญญา  แก้วค า  
10 นายชาญวิทย์  บุ้งทอง ส.อบต.หมู่ที่ 6 ชาญวิทย์  บุ้งทอง            
11 นางสาวนี  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 6 นี  เนื้อทอง  
12 นางละออง  โพธิ์ตะนัง ส.อบต.หมู่ที่ 7  ละออง  โพธิ์ตะนัง  
13 นายอ่อนตา  ศิริบูรณ์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 อ่อนตา  ศิริบูรณ์           
14 นายบุญชู  ใจเด็ด ส.อบต.หมู่ที่ 8 บุญชู  ใจเด็ด  
15 นายทองดี   ห่วงเพชร ส.อบต.หมู่ที่ 9 ทองดี   ห่วงเพชร  
16 นายสุริยา  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 9 สุริยา  เนื้อทอง  
17 นายบุญล้ า  จ าป ี ส.อบต.หมู่ที่ 10  บุญล้ า  จ าปี  
18 นายมนตรี   วทิศิร ิ ส.อบต.หมู่ที่ 10 มนตรี   วิทศิร ิ  
19 นายค าหล้า   ปัดชาบุตร ส.อบต.หมู่ที่ 11 ค าหล้า   ปัดชาบุตร  
20 นายสมาน   ค านึง ส.อบต.หมู่ที่ 11 สมาน   ค านึง  
21 นายสุพิสิษฐ ์ บุษบงก์ ส.อบต.หมู่ที่ 12 สุพิสิษฐ ์ บุษบงก ์  
22 นางสุพรรณี   กุลนาค ส.อบต.หมู่ที่ 12 สุพรรณี   กุลนาค           ลา 
23 นายทองพูน  จันเทพ ส.อบต.หมู่ที่ 13 ทองพูน  จันเทพ  
24 นายสี  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 13 สี  เนื้อทอง  
25 นายสมคิด  ชยัรัตน ์ ส.อบต.หมู่ที่ 14 สมคิด  ชัยรัตน์  
26 นายสง่า   เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 14 สง่า   เนื้อทอง  
 



2 
 

สมาชิกเข้าประชุม                24   คน 

สมาชิกที่ไม่เขา้ร่วมประชุม    

 1. นายลอน         เสาหงษ ์     ส.อบต. หมู่ 4 
 2. นางสุพรรณี     กุลนาค       ส.อบต. หมู่ 12 
  
บคุคลผู้มาร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายช่วยสิน  นามวงศ์ นายก อบต. ช่วยสิน  นามวงศ ์  
2 นายบุญเรียน ส ารวมใจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 บุญเรียน ส ารวมใจ  
3 นายทองสุวรรณ  เนื้อทอง ก านันต าบลโนนคูณ ทองสุวรรณ  เนื้อทอง  
4 นายแผน ชัยรตัน ์ ผรส. แผน ชัยรัตน ์  
5 นายเลื่อน จันเทพ รองนายก อบต. เลื่อน จันเทพ  
6 นายนิคม ค านงึ รองนายก อบต. นิคม ค านึง  
7 นายก่ า  เนื้อทอง เลขานุการนายก อบต. ก่ า  เนื้อทอง  
8 นายไพฑูรย์ นามขุนทด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ไพฑูรย์ นามขุนทด  
9 นายสิทธิเดช ขันค า นักวิชาการสาธารณสุข สิทธิเดช ขันค า  

10 นายฐิตรัฐ สอนศร ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหอย ฐิตรัฐ สอนศร ี  
11 นายรณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา ปลัด อบต.  รณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา  
12 นายสมคิด เสรฐิศร ี นิติกร สมคิด เสริฐศร ี  
13 นายอพินันท์ งอมสงัด ผู้อ านวยการกองช่าง อพินันท์ งอมสงัด  
14 นางสาวศุภาวรรณ  สีหะวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศุภาวรรณ  สหีะวงษ์  
15 นางสาวสุกัญญา  วังคะฮาต ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุกัญญา  วังคะฮาต  
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

   
เลขาสภาฯ บัดนี้ เวลา 10.00น. สมาชิกสภา อบต.โนนคูณ ทั้งหมด 26 คน เข้าร่วม

ประชุม 24 คน ไม่เข้าประชุม 2 คน สามารถประชุมสภาได้ จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัยแล้วเชิญประชุมต่อไป 
 

ประธานสภาฯ สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ครับการประชุมสมัยแรก ปี 2563 ซึ่งได้
ก าหนดไว้ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2563 มีระเรียบวาระการประชุมดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 
 

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภาฯ ครับต้องขอขอบคุณทุกองค์กร เจ้าหน้าที่ สมาชิก ฝ่ายบริหาร ที่ร่วมกันจัดงาน
หอมแดงที่ผ่านมาส าเร็จไปด้วยดี ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมต้องขอขอบคุณทุกท่าน 
ส าหรับเรื่องที่ทุกท่านให้ความสนใจ เรื่องไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ทางเราต้องระวัง 
และอีกเรื่องโรคเครียดอย่างที่เราเห็นในเหตุการณ์กราดยิงที่โคราช ความเครียด
สะสมมาบางครั้งก็ท าให้เราท าได้ทุกอย่าง ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องที่สูญเสีย
ญาติพี่น้องอยู่ที่โคราชครับ วันนี้ลา 2 ท่าน ครับ องค์ประชุม 24 ท่าน 

 
ระเบียบวาระที่ 2 
 

 
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ประธานสภาฯ ครับการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 
4/2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมไหม
ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเลยนะครับ ท่านใดเห็นชอบรายงานการประชุมสมัย
สามัญครั้งที่ 4/2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ขอมติครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ       24 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
งดออกเสียง   2  เสียง 
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ระเบียบวาระที่ 3 

 
เรื่องกระทู้ถาม (หมวดที่ 7) 
 
 

 - 
 
ระเบียบวาระที่ 4 

 
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 - 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5 

 
 
 
 
เรื่องที่เสนอใหม่ 

 1. เรื่อง ขออนุญาตท าไม้ในที่สาธารณประโยชน์ รายองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนคูณ ท้องที่อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัด
ศรีสะเกษ 

ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอใหม่  เรื่องขออนุญาตท าไม้ ในที่
สาธารณประโยชน์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ท้องที่อ าเภอยางชุมน้อย 
จังหวัดศรีสะเกษ หนังสือที่ ทส 1632.2/359 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 
7 สาขาอุบลราชธานี ขอส่งส าเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.34/25427 
ล งวั น ที่  1 3  ธั น วาค ม  2 5 6 2  เรื่ อ ง  ขอ อนุ ญ าต ท า ไม้ ย างใน ดิ น ที่
สาธารณประโยชน์ ราย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ท้องที่อ าเภอยางชุม
น้อย จังหวัดศรีสะเกษ มาเรียนเพื่อทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ตามรายละเอียดดังนี้ 
           ตามที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ได้มีหนังสือ 
ที่  ท ส  1 6 3 2 .4 /6 4 2 4  ล งวั น ที่  1 5  ตุ ล าคม  2 5 6 2  และที่  ท ส 
1632.4/6621 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ส่งเรื่อง ขออนุญาตท าไม้ยางใน
ที่ดินสาธารณประโยชน์ รายองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ท้องที่ต าบลโนน
คูณ อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 
สาขาอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกไปร่วมกับเจ้าหน้าที่จังหวัด   
ศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าการส ารวจไม้ในที่ดิน
สาธารณประโยชน์ดังกล่าว ผลปรากฏว่า เป็นไม้กระยาเลยหวงห้าม (ไม้ยาง) 
จ านวน 7 ต้น มีลักษณะยืนต้นตายและสภาพผุพัง ซึ่งหากไม้ดังกล่าวโค่นล้มลง 
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้สัญจรไป – มาได้โดยเจ้าหน้าที่
ได้ใช้ดวงตรา ต. 9844 เลขเรียง 398 – 404 ปีย่อ 62 ตีประทับตราที่ต้นไม้
เพื่อเป็นหลักฐานคณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าควร
อนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ท าไม้โดยวิธีตัดฟัน และส านักจัดการ
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ทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี มีความเห็นควรให้องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้เป็นผู้ท าไม้ตามความเห็นของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มีบันทึกสั่ง
การ กรณี ขออนุญาตท าไม้ยางในที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าว ความว่า “ให้
ส านักการอนุญาตตรวจสอบให้ละเอียดว่าเป็นไม้ยืนต้นตายจริงหรือไม่ ไม่มี
หลักฐานประชาพิจารณ์ และแจ้งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  7 สาขา
อุบลราชธานี ตรวจสอบรายงานเอกสารให้ละเอียดครบถ้วน” น้ัน 
            กรมป่าไม้ พิจารณาแล้ว จากบันทึกสั่งการของอธิบดีกรมป่าไม้ จึงให้
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี โปรดพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่
ประสานกับจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ และองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อด าเนินการตรวจสอบและจัดส่งเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณาดังนี ้

1. ตรวจสอบอีกครั้ง ว่าต้นไม้ที่อนุญาตเป็นต้นไม้ที่ยืนต้นตายจ านวน
เท่าไหร่ มีสภาพสมบูรณ์จ านวนเท่าไหร่ พร้อมยืนยันความเห็นว่า
เห็นควรอนุญาตให้ท าไม้ออกจ านวนเท่าไหร่ และโดยวิธีใด 

2. จัดส่งหลักฐานประชาพิจารณ์หรือรายงานการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

3. จัดส่งหลักฐานการลงมติขอความเห็นชอบให้ตัดไม้ยางนาของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ 

ครับให้ท่านนิติกรแจ้งให้ทุกท่านทราบครับ 
นิติกร กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายสมคิด เสริฐศรี  

ต าแหน่งนิติกรช านาญการ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการขออนุญาตตัดไม้ ทาง อบต.ของ
เราได้ขอไปเมื่อปี 2561 ต่อมาปี 2562 ทางส านักงานทรัพยากรป่าไม้ของ
จังหวัดอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่มาตีตราไม้ ซึ่งการตัดจะให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ท าการตัดและจะเอาไม้ไปด้วย วันนั้นไปตีตราก็มีหลาย
ท่านได้เข้าร่วม ท่านนายกก็ได้ไปด้วยกัน พอส านักงานทรัพยากรส่งเรื่องไปกรม
ที่ดิน อธิบดีกรมที่ดินก็เลยบอกว่าให้มารับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน
และต้องขอความเห็นชอบจากสภาหรือนายอ าเภอ และวันที่ 31 มกราคม 
2563 ได้ออกไปประชาคมที่วัดบ้านหอย ซึ่งพ่ีน้องบ้านหอยมีความเห็นชอบเป็น
เอกฉันท์ว่าสมควรที่จะตัดออกเนื่องจากว่าต้นไม้แต่ละต้นมีขนาดใหญ่และยืนต้น
ตาย ในการส ารวจครั้งแรกเมื่อปี 2561 ตอนขออนุญาตมีต้นไม้ยางยืนต้นตาย 
จ านวน 7 ต้น แต่ได้ส ารวจอีกครั้งตายเพิ่มจ านวน 7 ต้น ตอนนี้รวมเป็นจ านวน 
14 ต้น เหลือที่ยังไม่ตายจ านวน 2 ต้น ที่ประชุมประชาคมบ้านหอยหมู่ 3,หมู่ 8
ให้ความเห็นชอบ มีต้นยางตายจ านวน 14 ต้น เหลือสมบูรณ์อยู่จ านวน  2 ต้น 
ในวันนี้จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณพิจารณาว่าเห็นชอบให้มี
การท าไม้ยางที่ยืนต้นตายหรือไม่ โดยวิธีใด ซึ่งตามที่ได้ยื่นค าขออนุญาตไปนั้น 
ขอให้มีการตัดไม้ยางโดยให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ด าเนินการ เพราะว่า
ถ้าเราตัดเองจะต้องใช้งบเยอะเพราะต้นไม้แต่ละต้นมีต้นขนาดใหญ่ ถ้าสภา
เห็นชอบแล้วจะได้รายงานไปที่กรมป่าไม้เพื่อจะได้อนุญาตให้ตัด และทาง
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อุตสาหกรรมป่าไม้จะน าเอาไม้ไป และทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้แจ้งว่าเมื่อเอาไม้ไปจะ
มีการประเมินราคา ก็จะคืนค่าภาคหลวงวนคืนมาให้ทาง อบต. เป็นรายได้ของ
แผ่นดิน ในส่วนที่ผมจะชี้แจงก็มีเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ ครับนั่นก็คือเรื่องของต้นยางที่สาธารณประโยชน์ วัดบ้านหอย เพราะจากที่ดู
อาจจะเป็นอันตรายกับผู้ที่อยู่บริเวณนั้น จึงส่งเรื่องขออนุญาตผ่านทางสภาและ
ได้มีการประชาคมมาแล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ตามที่ท าเรื่องขอ
อนุญาตตัด 14 ต้น โดยใช้เลื่อยและมีดในการตัด เพราะเราต้องลงรายละเอียด
ในการตัดว่าใช้อะไรตัด ขออนุมัติทางสภาตอนนี้มีอยู่ 14 ต้นครับ ผมจะขอมติ
เป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 7 ต้น ครับ 
 

นายทองสุวรรณ เนื้อทอง 
ก านันต าบลโนนคูณ 

กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาขิกทุกท่าน ผมนายทองสุวรรณ เนื้อทอง 
ก านันต าบลโนนคูณ ตามที่ผมได้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบต้นไม้ยืนต้นที่ตาย 
คือที่ผู้น าหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน และมีทางผู้น าหลายท่านเข้าไปดูด้วยกัน มี 7 ต้น มี
การตีตรา 4 ต้น ส่วนอีก 3 ต้นให้ทางวัดเลื่อยออกได้ครับพร้อมกันและเอาเข้า
วัดเลยในส่วนที่ไม่ได้ตีตรา เพราะไม่ได้ตีตราครบทุกต้น จะมีการเว้นไว้ว่าให้ทาง
วัดเอามาใช้ได้ จึงแจ้งให้ทราบด้วยครับเผื่อว่าสงสัยประเด็นอ่ืนๆ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ ครับการที่จะเอาบางส่วนเข้าวัดเป็นความผิดไหมอยากให้ระมัดระวังด้วยครับ 
 

ส.อบต.หมู่ 3 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายพรพิชัย ค านึง  ส.อบต.
หมู่ 3 เรียนให้ทราบว่าทางป่าไม้บอกว่า คือต้นที่ตีตรา 6 – 7 ต้น ทางเจ้าหน้าที่
ป่าไม้จะเอาไป ส่วนที่เหลือคือให้วัดตัดพร้อมกันในวันเดียวกันเลยครับ  
 

ประธานสภาฯ ครับจากหมายเลขที่ตีตราไว้ ครับ ดวงตรา ต.9844 เลขเรียง 398 – 404 ปี
ย่อ 62 จ านวน 7 ต้น ตามเอกสารครับ เพราะว่าต้นที่ยังไม่ตีตราคือจากการที่
เราส ารวจยังไม่ตาย เลยยังไม่ประชาคมแต่มาถึงวันนี้ตาย รวมแล้ว 14 ต้น จึงจะ
ขอเพิ่มอีก แต่เรื่องที่คุยกับทางเจ้าหน้าที่ที่มาดูให้จะต้องผ่านประชาคมและผ่าน
สภาเพราะทางสภาเป็นผู้ดูแลพื้นที่ในเขตต าบลโนนคูณในการขออนุญาตตัด
ต้นไมก้็เป็นเรื่องของสภาที่ขออนุญาตมีท่านใดสงสัยไหมครับ 
 

เลขานุการนายกฯ กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายก่ า เนื้อทอง เลขานุการ
นายก อบต. ผมขอชี้แจงกับทางสภาเพื่อไม่ให้มีการผิดพลาด ต้องขออนุญาตเอ่ย
นาม ท่านพรพิชัย คือผมอยากให้ชัดในเรื่องของการตัดไม้ตีตราและส่วนที่เหลือ
ตัดพร้อมกัน ผมอยากให้หาวิธีที่ความผิดต่อสภาน้อยที่สุด เผื่อมีการสอบลงมาจะ
ได้ไม่มีความผิดระหว่างที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ไปประชาคม ชาวบ้านได้ประชาคมแล้ว
จึงส่งต่อเรื่องมาที่สภาปรึกษากันว่าจะเอายังไงบ้าง ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ ตรงนี้คงไม่มีความผิดครับเพราะเราท าเพื่อขออนุญาตแต่ไม่ไปตัดเกินจ านวนที่ขอ 
ผ่านสภากี่ต้นก็ตัดตามจ านวน ไม่มีผลกับทางสภาครับ ที่ชาวบ้านเดือดร้อนคือ
ต้นไม้ที่ตายกลัวโค่นทับลูกหลาน บ้านใกล้เคียง ผมจะขอมติสภา 7 ต้น ที่ขอ
อนุญาตที่ตีตราไว้แล้ว ท่านใดเห็นชอบในการตัดต้นไม้ยางนา จ านวน 7 ต้น 
ต้นไม้ตาย มีเลขเรียง 398 – 404 ท่านใดเห็นชอบยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ       23 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
ที่เหลืองดออกเสียง 
 

ประธานสภาฯ ครับก็ถือว่า 7 ต้นแรกได้ผ่านสภาไปแล้วครับ ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของกรม
ทรัพยากรป่าไม้ 
 

นิติกร กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายสมคิด เสริฐศรี  
ต าแหน่งนิติกรช านาญการ ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนที่เหลืออีก 7 ต้นก็อยากจะ
ขอความเห็นชอบไปด้วย เพราะว่าในกรณีที่เราจะขอตัดอีกครั้งก็ต้องขอความ
เห็นชอบผ่านสภาอีก ถ้าท่านสมาชิกจะกรุณาพิจารณาไปรอบเดียวเลยครับ 
เพราะเวลาขออนุญาตจะได้แนบเอกสารฉบับเดียวกันได้และได้ตัดเร็วขึ้น 
ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ ครับส าหรับ 7 ต้นหลังนี้ยังไม่ได้ตีตรา แต่ตายจริงและจะส่งเรื่องเข้าไปและให้
ทางเจ้าหน้าที่มาตีตราอีกครั้งหนึ่ง เลยจะส่งเอกสารพร้อมกัน 14 ต้น มีเพิ่มเติม
ไหมครับ ไม่มีผมจะขอมติเลยนะครับ ท่านใดเห็นชอบการอนุญาตท าไม้ในที่
สาธารณะประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ 7 ต้น ที่ตายยืนต้นยัง
ไม่ได้ตีตรา ขอมติครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ       23 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
ที่เหลืองดออกเสียง 
 

ประธานสภาฯ ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดูแลที่สาธารณประโยชน์ของ
ต าบลโนนคูณเรา ส าหรับเรื่องการขออนุญาตท าไม้ในที่สาธารณประโยชน์ก็เสร็จ
เรียบร้อยครับ 
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 2. ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจ าปี 2563 
 

ประธานสภาฯ เรื่องต่อไปเป็นการก าหนดสมัยประชุมสภา ประจ าปี 2563 ส าหรับปีนี้จะ
ประชุมกี่สมัย วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปี 2563 ขอให้
ทุกท่านเสนอมาครับว่าจะประชุมกี่สมัยครับ 
 

ส.อบต.หมู่ 2 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายรัชพงศ์ กิติธรากุล 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 ผมขอเสนอ 4 สมัยครับ 
 

ส.อบต.หมู่ 6 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายชาญวิทย์ บุ้งทอง 
ส.อบต.หมู่ 6 ผมขอรับรอง 4 สมัย ตามที่ท่านรัชพงศ์ กิติธรากุลเสนอครับ 
 

ส.อบต.หมู่ 2 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายอนุรักษ์ นามโคตร 
ส.อบต.หมู่ 2 ผมขอรับรอง 4 สมัย ตามที่ท่านรัชพงศ์ กิติธรากุลเสนอครับ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ 13 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายทองพูน จันเทพ 
ส.อบต.หมู่ 13 ผมขอเสนอ 3 สมัย ครับ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ 14 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายสมคิด ชัยรัตน ์
ส.อบต.หมู่ 14 ผมขอรับรอง 3 สมัย ครับตามที่ท่านทองพูน จันเทพเสนอ ครับ 
 

ประธานสภาฯ มีผู้รับรองอีกท่านไหมครับ ถ้าไม่มีผู้รับรองข้อเสนอคือตกไปนะครับ ครับมีท่าน
ใดเสนออีกไหมครับ ไม่มีใช่ไหมครับ ผมจะขอมติการก าหนดสมัยประชุมสภา
ประจ าปี 2563 ท่านรัชพงศ์ กิติธรากุล เสนอ 4 สมัย 
                     ผู้รับรอง นายชาญวิทย์ บุ้งทอง    ส.อบต.หมู่ 6 
                                นายอนุรักษ์   นามโคตร ส.อบต.หมู่ 2 
ท่านใดเห็นชอบขอมติครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ       21 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
ที่เหลืองดออกเสียง 
 

ประธานสภาฯ ครับต่อไปเป็นการก าหนดห้วงวันประชุมครับ การประชุมครั้งนี้คือห้วง 1 – 15 
กุมภาพันธ์ 2563 คือการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2563 เรื่องก าหนด
ประชุมคือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และครั้งที่ 2 ที่เราได้ประชุมครั้งที่ผ่าน
มาคือช่วงเดือนมิถุนายน ให้เสนอเลยครับว่าอยากได้ช่วงไหนบ้าง 
 
 

ส.อบต.หมู่ 6 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายชาญวิทย์ บุ้งทอง 
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ส.อบต.หมู่ 6 ผมขอเสนอ 4 สมัย  
สมัยที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 
สมัยที่ 2 เดือนมิถุนายน 
สมัยที่ 3 เดือนกันยายน 
สมัยที่ 4 เดือนตุลาคม 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ แบบนี้นะครับจะมีช่วงที่เราต้องท าข้อบัญญัติ เราจะก าหนดได้ช่วงเดียว วันนี้ 
14 กุมภาพันธ์ 2563 สมัยแรก และเดือนสิงหาคมจะเป็นการท าข้อบัญญัติ
งบประมาณ และเดือนธันวาคม ติดตามประเมินผลแผน เราต้องคงไว้ครับ แต่
ตามก าหนดวันจะเลือก วันที่ 1 - 15  หรือ วันที่ 16 – 30  แต่ที่ท่านเสนอมา
ไม่ตรงกับเดือนสิงหาคมเพราะต้องท าข้อบัญญัติครับ  

ส.อบต.หมู่ 6 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายชาญวิทย์ บุ้งทอง 
ส.อบต.หมู่ 6 ขอแก้ไขห้วงการประชุม 4 สมัย 
สมัยที่ 1 วันที ่1 – 15    เดือนกุมภาพันธ์  
สมัยที่ 2 วันที่ 16 – 30 เดือนมิถุนายน    
สมัยที่ 3 วันที ่1 – 15   เดือนสิงหาคม     
สมัยที่ 4 วันที่ 1 – 15   เดือนธันวาคม     
ขอบคุณครับ 

ส.อบต.หมู่ 2 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายรัชพงศ์ กิติธรากุล 
ส.อบต.หมู่ 2 ผมขอรับรองครับ  
 

ส.อบต.หมู่ 3 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายพรพิชัย ค านึง 
ส.อบต.หมู่ 3 ผมขอรับรองครับ 
 

ประธานสภาฯ ครับผมตามที่ท่านได้เสนอห้วงวันประชุมมามีท่านใดจะเสนอเป็นอื่นไหมครับถ้า
ไม่มีก็คงตามที่ นายชาญวิทย์ บุ้งทอง ส.อบต.หมู่ 6 เสนอ ดังนี้ครับ 
สมัยที่ 1 วันที่ 1 – 15    เดือนกุมภาพันธ์ 2563 คือประชุมวันนี้ครับ 
สมัยที่ 2 วันที่ 16 – 30 เดือนมิถุนายน  2563  
สมัยที่ 3 วันที่ 1 – 15   เดือนสิงหาคม   2563  
สมัยที่ 4 วันที่ 1 – 15   เดือนธันวาคม   2563 
ผมจะขอมติไปทีละสมัยนะครับ 
ครับท่านใดเห็นชอบประชุมสภาสมัยที่ 2 วันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2563  
ขอมติครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ       21 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
ที่เหลืองดออกเสียง 

ประธานสภาฯ ครับท่านใดเห็นชอบประชุมสภาสมัยที่ 3 ก าหนด วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 
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2563 ขอมติครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ       21 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
ที่เหลืองดออกเสียง 

ประธานสภาฯ ครับท่านใดเห็นชอบประชุมสภาสมัยที่ 4 ก าหนด วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 
2563 ขอมติครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ       21 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
ที่เหลืองดออกเสียง 
 

ประธานสภาฯ ครับสรุปห้วงประชุมประจ าปี 2563 ดังนี้ครับ 
สมัยที่ 1 วันที่ 1 – 15    เดือนกุมภาพันธ์ 2563 คือประชุมวันนี้ครับ 
สมัยที่ 2 วันที่ 16 – 30 เดือนมิถุนายน  2563  
สมัยที่ 3 วันที่ 1 – 15   เดือนสิงหาคม   2563  
สมัยที่ 4 วันที่ 1 – 15   เดือนธันวาคม   2563 
ขอบคุณทุกท่านครับ 
 

  
การก าหนดสมัยประชุมสภาครั้งแรกประจ าปี 2564 
 

ประธานสภาฯ ครับต่อไปเป็นการก าหนดสมัยประชุมสภาครั้งแรกประจ าปี 2564  เชิญท่าน
เสนอครับ 
 

ส.อบต.หมู่ 3 
 

กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายพรพิชัย ค านึง 
ส.อบต.หมู่ 3 ขอเสนอวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 ครับ 
 

ส.อบต.หมู่ 6 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายชาญวิทย์ บุ้งทอง 
ส.อบต.หมู่ 6 ขอรับรองครับ 
 

ส.อบต.หมู่ 2 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายอนุรักษ์ นามโคตร 
ส.อบต.หมู่ 2 ขอรับรองครับ 
 

ประธานสภา ครับมีท่านใดทีจ่ะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติการประชุมเลยนะครับ 
ท่านพรพิชัย ค านึง ได้เสนอวันประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1   
วันที่  1 - 15 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านใดเห็นชอบยกมือครับ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ       21 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
ที่เหลืองดออกเสียง 
 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
 

ประธานสภาฯ ต่อไปคือเรื่องอ่ืนๆ เชิญครับ  
 

ส.อบต.หมู่ที่ 13 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายพรพิชัย ค านึง 
ส.อบต.หมู่ที่ 13  
1. ขอไฟฟ้าแรงต่ าที่ป้ัมน้ ามัน – โนนบ้านใหม่ 
2. ขอให้ซ่อมแซมถนนไปนาพ่อใหญ่เปียว 
 

ก านัน กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายทองสุวรรณ เนื้อทอง 
ก านันต าบลโนนคูณ วันนี้ได้เข้ามาร่วมประชุมถือว่าเป็นโอกาสดีซึ่งวันนี้ก็มีงานที่
ต าบลลิ้นฟ้าเกี่ยวกับเกษตรเคลื่อนที่  ซึ่ งผมไม่ได้ไปเลี่ยงมาที่นี่ก่อนครับ 
เนื่องจากว่าที่นี่มีเรื่องส าคัญที่ต้องมาครับ มี 2 เรื่องครับ 

1. ขอฝากทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ ก่อนจะมีการอนุมัติโครงการถนน
แต่ละเส้นนะครับไม่ว่าจะถนนเส้นทางไปนาหรือถนนคอนกรีตก่อนที่จะ
อนุมัติเงินให้เราต้องออกไปดูก่อนนะครับว่าถนนที่จะอนุมัติขนาดไหน
ความกว้างได้ไหม 3 เมตร ยาวเท่าไหร่ เอาให้ถูกต้องเลยนะครับ ไม่ใช่
ว่าอนุมัติแล้วเวลาจะไปท าจริงๆ ข้อมูลความยาวเส้นทางเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ อยากจะ
ฝากไว้ครับ เพราะตรงนี้มีปัญหาหลายครั้งแล้วครับ ถนนคอนกรีตก็
เหมือนกันครับถ้าเป็นไปได้ก็ให้ดูก่อนว่าตรงไหนติดขัดต้องโทรหาทาง
ท่านผู้น าก่อน เพื่อความสะดวกในการท าการก่อสร้าง จะไม่ต้อง
เสียเวลาเพราะเคยเจอมาแล้ว 2 รอบ อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับ 

2. เรื่องเกี่ยวกับที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้คือน้ าประปา เป็นสิ่งที่ใช้ทุกวัน เป็นสิ่งที่
ผมอยากจะฝากหรืออยากจะให้ติดตามเลยก็ว่าได้ น้ าประปาทั้ง 14 
หมู่บ้าน เราอยู่ ได้  เรามีน้ ารดหอม กระเทียม ที่ เราได้ใช้ทุกวันนี้
เนื่องจากว่าเรามีห้วยพระบาง ถ้าหาที่กั้นไว้จะท าให้น้ าเราอยู่สูง แต่ถ้า
จะรักษาได้เราจะต้องดูระดับน้ าของเรา ท่อน้ าถ้าขนาดนี้จะพอดีเลย
ครับ เหมือนช่วงเดือน 5 ที่ เราบ่นกัน ที่ทาง อบต .โดนด่าที่ผ่านมา
เนื่องจากว่าน้ าที่ห้วยพระบางเราลดมากครับ ปีนี้ยังไม่สายเกินไปผม
อยากจะฝากว่าหาวิธีใดก็แล้วแต่ให้อยู่ในระดับนี้  ซึ่งผมก็เคยเข้ามาพูด
กับปลัดและช่างไปแล้ว ท่านบอกว่าจะด าเนินการให้นะครับ แต่วันนี้ก็
ยังเหมือนเดิม จะแก้ปัญหาโดยการเอาแผ่นเหล็กกั้น หรือจะเอา
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กระสอบทราย มีวิธีแก้ไขหลายอย่าง ควรจะท าและฝากไว้เรื่องนี้ ส่วน
ใหญ่เราอยากจะให้ช่วยกันดูแลเพราะว่ามีบุคคลที่ไม่หวังดี ทุกวันนี้ก็ยัง
ท าอยู่เอาเหล็กไปเจาะน้ าให้ไหลออก เราก็ต้องหาวิธีให้เขาท าลายไม่ได้ 
โดยจะมีแผ่นเหล็ก กระสอบทราย ปูน กองช่างออกไปค านวณดูว่าเรา
จะท าวิธีไหนที่จะไม่ให้เดือดร้อน ก็อยากจะฝากท่านด้วยครับเพราะวันนี้
ผมก็ได้มาตามงานในส่วนนี้ครับ ขอบคุณมากครับ 
 

ประธานสภาฯ ครับส าหรับเรื่องถนนถ้าไม่ผ่านประชาคมหมู่บ้านหรือว่าเป็นเส้นทางที่สัญจรไป
มาถ้าไม่มีการเซ็นต์อนุญาตจะไปขยายเส้นทางเราไม่สามารถท าได้ครับ ท่านเอา
เข้าแผนและก็เอามาท า ทางช่างก็จะส ารวจก่อนค่อยเอามาเข้าข้อบัญญัติ แบบนี้
ผมก็เคยเจอมาแล้วครับของหมู่ 3 ถ้าไม่ผ่านประชาคมหมู่บ้านอย่าเอามาท า
เสียเวลาครับ และเรื่องน้ าประปาบ้านโนนคูณ ผมดูกลุ่มไลน์ทุกวันเจ้าหน้าที่ เข้า
ไปซ่อมและแก้ไขทุกวัน ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรผมเคยถามทางช่างแล้ว ช่างท าทุก
วันไฟฟ้า ประปา ก็ยังแก้ไขไม่ได้ต้องให้ทางช่างมาอธิบายให้เข้าใจครับ 
 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายบุญเรียน ส ารวมใจ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13  ส าหรับวันนี้ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบครับ เนื่องจากว่าพื้นที่ หมู่ 
13 มีถนนมากมาย เป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่ออ าเภอและก็นอกพื้นที่และเขตอ าเภอค้อ
วัง ส าหรับวันนี้ผมแจ้งให้คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ถนน
เส้นระหว่างบ้านแข่ต้องขอกราบขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านที่
ได้ด าเนินการท าถนนคอนกรีต ในส่วนที่เหลือระยะทาง 400 เมตร ผมก็ได้รับ
ความอนุเคราะห์จากผู้บังคับบัญชาผมท่านก านัน ท าหนังสือยื่นเพื่อเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดท่านนายอ าเภอ ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ผมจะเสนอต่อทาง
อ าเภอเพื่อที่จะของบประมาณมาจะได้หรือไม่ได้ทางผมยังไม่รู้นะครับ ก็แจ้งให้
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับทราบก่อน เนื่องจากว่านายอ าเภอไปดูงาน
ปลัดอาวุโสเรียกผมเข้าพบ วันนั้นทางท่านก านันก็ไปชี้แจงต่อท่าน เพราะถนน
เหลือแค่ 400 เมตร ผมเลยขอจากงบส่วนกลางเผื่อว่าได้งบประมาณมาครับ 
ขอบคุณครับ 
 
 
 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายไพฑูรณ์ นามขุนทด 
ผู้ใหญ่บ้านหมู ่ 2 ผมได้คุยไปแล้วเรื่องการปิดกั้นน้ า ถ้าจะรอท่านท าคงรอไม่ไหว 
ผมเองไปห้วยทุกวันไปเปิดดูและจะมีคนทีม่ีอยู่ 2 กลุ่ม จะไปท าลายทุกวัน ผมก็
เคยคุยแล้ว แต่ปัญหาก็เกิดขึ้นและมีผลกระทบผมเองโดนต่อว่า เลยจะให้เป็น
หน้าที่ของทาง อบต.ไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วน ถ้าจะท าให้ท าเลยครับ ไม่ใช่
ปล่อยเวลาให้นาน หลังจากที่ผมได้เสนอไปหลายครั้งแล้ว แต่ยังไม่เป็นรูปธรรม 
ผมอยากให้เร่งให้ด้วยครับ หรือจะหาอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถปิดกั้นได้ อย่างเช่น 
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กระสอบทราย ท าเลยครับ เกรงว่าจะมีปัญหาตามมาครับ ขอบคุณมากครับ 
 

ประธานสภาฯ ส าหรับเรื่องประตูน้ าห้วยพระบางมีคนที่ไม่หวังดีไปท าลาย จะเอาไปกั้นไม่ว่าจะ
เป็นกระสอบทรายหรือแผ่นเหล็ก ครับ 
  

นักวิชาการสาธารณสุข กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายสิทธิเดช ขันค า   
นักวิชาการสาธารณสุข ครับจะรายงานสถานการณ์ตอนนี้ก าลังดัง เมื่อเช้านี้ข่าว
ก็มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นอีกแล้วครับที่ข้างสนามกีฬาศุภชลาศัย รอฟังข่าวอีกครั้ง
ครับ และส่วนที่อยากน าเรียนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสาธารณสุข สถานการณ์
ของไวรัสโคโรน่า ก าลังระบาดอยู่ตอนนี้ สถานการณ์ล่าสุด ณ ตอนนี้วันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อวานนี้ครับ ผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 60,400 คน เยอะที่สุดที่
ประเทศจีน 58,922 คน มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกตอนนี้ 1,367 ราย อยู่ที่ประเทศ
จีน 1,367 ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้ ประเทศไทยมีผู้ป่วย 3 ราย
ไม่มีผู้เสียชีวิต ติดอันดับที่ 4 ของโลกครับ อันดับที่ 2 ประเทศญี่ปุ่น อันดับที่ 3 
ประเทศสิงคโปร์ โรคนี้ติดต่อกันทางเดินหายใจ อยากให้ประชาสัมพันธ์และการ
ป้องกันก็คือการสัมผัสการไอการจาม ในเขตอ าเภอยางชุมน้อยมีการเฝ้าระวังอยู่ 
2 ราย คือเป็นนักศึกษาที่กลับมาจากประเทศจีน เฝ้าระวัง 14 วัน ก็ยังไม่มี
อาการก็ถือว่ายังปลอดภัยอยู่ ให้ชุมชนเราเฝ้าระวังว่ามีลูกหลานญาติพี่น้องเป็น
บุคคลที่มาจากต่างประเททศไหม ถ้ามีก็อยากให้แจ้งเข้ามาที่ รพสต. เพ่ือที่จะเอา
เข้าระบบเฝ้าระวังต่อไปครับ ก็ถือว่าเป็นโรคที่ไม่อันตรายแต่ว่าตอนนี้ก าลัง
ระบาด เป็นโรคใหม่ ก็คือเกิดจากเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธ์ใหม่  2019 ตอนนี้
กรมอนามัยโรคเปลี่ยนชื่อเป็นโคลิค 19 ติดต่อตามทางเดินหายใจ การป้องกันก็
ล้างมือบ่อยๆ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงอยู่
เสมอ ไม่เข้าไปอยู่ในสถานที่แออัด โรงภาพยนตร์  ห้างสรรพสินค้า ก็จะช่วยได้ 
ที่ส าคัญก็คืออยากให้ช่วยระวังถึงบ้านเราจะอยู่ห่างไกลแต่ว่าโอกาสที่จะเป็นก็มี
ครับ ผมก็ฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ครับ 
 

ประธานสภาฯ ครับต้องขอขอบคุณทางอนามัยนะครับที่แจ้งสถานการณ์ในเรื่องโรคต่างๆ 
ประเทศจีนเป็นโรคจ านวนมาก และมีข่าวทุกวันนี้ยิงกันตายตลอด เกิดจาก
ความเครียดหรือว่าอะไรไม่รู้ เศรษฐกิจก็ไม่ดี แต่เราก็อยู่บ้านเราให้สบายใจอย่า
ไปวุ่นวายอะไรไว้มาก ฟังข่าวก็ต้องฟังให้ชัดเจนและเลือกฟังข่าวและอย่าไป
สนับสนุนข่าวที่ไม่ดีและก็ดูข่าวที่ดี อย่างเช่นเด็กที่ต าบลหนองหมี ก็น่าสงสารพ่อ
แม่พี่น้องไม่มีเลย อยู่บ้านหลังเล็ก 16 ปี กับ 17 ปีแต่เรียนเก่งถ้าว่างๆจะเข้าไป
เยี่ยม เห็นคนเข้ามาช่วยเหลือ ผมก็ไม่รู้ว่าน้องเขาอยู่อย่างไร อบต.ก็น่าจะเข้าไป
ดู บ้านหลังคาก็ไม่มี ฝนก็ตก ถ้าข่าวดีๆเราก็ช่วยกันครับ 
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ส.อบต.หมู่ 13 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายทองพูน จันเทพ  
ส.อบต.หมู่ที่  13 ผมขอเสนอเรื่องน้ าประปา อยากให้ เอาตาข่ายกันตรง
น้ าประปาเพราะว่าใบไม้ร่วงลงมาในน้ าจึงท าให้น้ าด าและไม่สะอาดครับ 
 

ผอ.กองช่าง กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายอพินันท์ งอมสงัด 
ผู้อ านวยการกองช่าง ผมจะมาอธิบายเรื่องฝายน้ าล้น ตามที่ผมไปส ารวจฝายแล้ว
น้ าลดลงประมาณศอกกว่าๆครับ แล้วที่น้ าไหลออกจากตัวท่อระบายน้ าก็
เนื่องจากว่าตัวทรายที่เราไปกั้นไว้ครั้งแรกในท่อ ช ารุดเพราะตากแดดกระสอบ
ทรายขาด น้ าเลยเซาะไปเรื่อยๆ ถ้าเราจะปิดกั้นอีกครั้งหนึ่งเอาแค่ทรายกับ
กระสอบทรายไปอีกรอบหนึ่งเพราะผมส ารวจแล้วกว้างอยู่ประมาณ 2 เมตร ลึก 
1.60 เมตร ตรงที่ช ารุด ถามว่าช ารุดไหมก็ไม่เชิงว่าช ารุดเพราะตรงนั้นน้ าจะไม่
ไหลก็สามารถซ่อมได้ครับ จุดเดียวกับที่ทางท่านผู้ใหญ่เสนอ ตรงเคยคุยกันแล้ว
ว่าขอรายงงานการประชุมจากชาวบ้าน เพราะทางเราจะซื้อทรายและกระสอบ
ทราย และเอาไปกั้นตรงนั้นให้ทางเจ้าหน้าที่ เข้าไปจัดการ ขอให้ส่งหนังสือมาที่
ธุรการเลยนะครับ ทางกองช่างจะได้ท าการขออนุมัติซื้อวัสดุครับ 

ส.อบต.หมู่ 4 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายบุญ ปัทมะ 
ส.อบต.หมู่ 4  
1. ถนนหน้าวัดบ้านโนนดู่มีน้ าขัง 
2. ถนนสี่แยกหน้าบ้านนายวิชัยถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 
3. การท าถนน คสล.อยากให้ท าข้อบัญญัติใหม่และวางแผนใหม่เพราะถนนที่ท า
ใหม่พังอยากให้ท าถนนและมีไหล่ทางวางท่อระบายน้ าด้วยครับ 
 

ส.อบต.หมู่ 14 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายสมคิด ชัยรัตน ์
ส.อบต.หมู่ 14 
1. ท่อระบายน้ าตรงคลองอีสานเขียวตรงที่นาพ่อใหญ่สีถา ช่วงนี้รถแมคโค
ท างานอยู่ใกล้ เราพอจะให้เขาท าให้ได้ไหมครับ เพราะพี่น้องเขาอยากให้ท าใหม่
ครับ 
 

ส.อบต.หมู่ 3 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายพรพิชัย ค านึง 
ส.อบต.หมู่ 3 
1. ถนนเส้นนาหม่อง – รพช. ช ารุดมากให้ไปดูให้ด้วยครับ 
2.ถนนสามแยกหน้าบ้านนายรอง ผิวเงิน อยากไปซ่อมแซมตะแกรงให้ด้วยครับ
เพราะว่าช ารุดมาก 
3. เรื่องน้ าประปาไหลไม่สะดวก 

ส.อบต.หมู่ 9 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายสุริยา เนื้อทอง 
ส.อบต.หมู่ 9 
1. เรื่องการแข่งขันกีฬาจะจัดช่วงไหน 
2. เรื่องไฟฟ้าสี่แยกบ้านนางล าพวน กลุ่มบ้านหัน 
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ส.อบต.หมู่ 2 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายรัชพงศ์ กิติธรากุล 

ส.อบต.หมู่ 2   เรื่องน้ าประปาให้ใส่คลอรีนด้วยครับ 
 

ส.อบต.หมู่ 10 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายมนตรี วิทศิริ 
ส.อบต.หมู่ 10 
1. เรื่องแก้ไขรางระบายน้ าสี่แยก บ้านนายอุดร เนื้อทอง 
2. เรื่องปรับภูมิทัศน์ไหล่ทางที่มีไม้ยื่นออกมาให้ตัดออกเพราะเวลาวิ่งสัญจรไป
มาไม้ขูดรถ 
 

ส.อบต.หมู่ 8 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายอ่อนตา ศิริบูรณ ์
ส.อบต.หมู่ 8 ขอถนนเส้นจากนาพ่อใหญ่สิงห์ – หนองเค็ง พี่น้องเดินทางล าบาก
มากครับ 
 

ผอ.กองช่าง กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายอพินันท์ งอมสงัด 
ผู้อ านวยการกองช่าง ตอนนี้อยากจะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงถนนลาดยางตรงช่วง
บ้านหอยไปช่วงค้อวังขอเปลี่ยนแปลงเห็นถนนหินคลุกก่อนเพื่อที่ถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อจะได้ใช้งานได้ เพราะจุดนี้ส าคัญมากเพราะว่ามีรถสัญจรไปมาต้องว่ิงหลบ
หลุม 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

รองประธานสภาฯ กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายสมัย เนื้อทอง 
ส.อบต.หมู่ 1 
1. เรื่องอยากให้ไปปรับเกรดถนนทุกเส้น 
2. ขอถนนหินคลุกจากสามแยกบ้านหอย – หนองพุกน้อย 
 

ปลัด อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายรณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา 
ปลัด อบต. ในเรื่องที่ท่านสอบถามมาในเรื่องการแข่งขันกีฬา ตอนนี้รอจากฝ่าย
บริหารว่าจะให้จัดช่วงไหน ซึ่งเราเตรียมไว้ช่วงแรกช่วงกุมภาพันธ์คงไม่ทันและ
ช่วงที่ 2 คือช่วงพฤษภาคม เพราะช่วงเดือนมีนาคมเด็กจะสอบและสอบเสร็จเด็ก
ก็ไม่อยู่ก็ไปเที่ยวหาญาติที่กรุงเทพบ้าง เลยต้องรอช่วงเดือนพฤษภาคม อีกเรื่อง
ในเรื่องศูนย์เด็กเล็กบ้านโนนคูณก่อสร้างเสร็จในเขตส านักงาน อบต.นี้ วันที่ 18 
กุมภาพันธ์ นี้เราจะมีการประชุมคณะกรรมศูนย์เด็กเล็กเพื่อที่จะเตรียมความ
พร้อมในเบื้องต้น ทาง ผอ.ช่าง แจ้งว่าไฟฟ้า น้ า พร้อมแล้ว จะปรับสถานที่ให้สูง
นิดหนึ่ง เราจะใช้ดินมาปรับและประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อม 
เทอม 2 เด็กอาจจะสามารถเข้ามาเรียนที่นี่ได้เลยครับ 
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ประธานสภาฯ เรื่องที่ท่านแจ้งมาทางฝ่ายบริหารจะตอบการประชุมครั้งต่อไป เรื่องไหนที่ส าคัญ
จะแก้ไขให้ก่อนแต่บางเรื่องก็ต้องใช้เวลาในการพิจารณา ครับผมขอแจ้งรายชื่อ 
กกต. ต าบลโนนคูณ 

1. นายชาติชาย  นามวงศ์ 
2. นายฐิตรัฐ  สอนศร ี
3. นายธนวัตร จันทะศิลา 
ก าหนดไว้แต่วันเลือกตั้งยังไม่แน่ชัดว่าจะเลือกตั้งวันไหน ครับต้องขอบคุณ
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุมครับ 

 
 

  
ปดิประชุมเวลา    12.00 น. 

 
 
 
 
 
 
เรียนท่านประธานสภา 

                              บัดนี้ได้จดรายงานการประชุมเสร็จแล้ว เห็น
ควรแจ้งคณะกรรมการตรวจรายงานพิจารณา ตรวจสอบต่อไป 

 
รณพีร์พัชฎ ์ปัทมาลา 

(นายรณพีร์พัชฎ์  ปัทมาลา) 
เลขานุการสภาฯ 

                              14 กุมภาพันธ์ 2563 
 
 
 
 
 

   
 
ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ 

 
วิชัย    มะเดื่อ 

(นายวิชัย  มะเดื่อ) 
ประธานสภาฯ 
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เรียนท่านประธานสภาฯ      บัดน้ีคณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุม
แล้ว (สมัยสามัญ ที ่1  ลงวันที่  14 กุมภาพันธ ์ 2563) มีความถูกต้อง
สมบูรณ ์

 
 
จึงลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุม 

 
ลงชื่อ        สรุิยา  เนื้อทอง ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

     (นายสุริยา  เนื้อทอง) 
 
 

 
 
ลงชื่อ        มนตรี  วิทศิริ    คณะกรรมการ 

      (นายมนตรี  วิทศิริ) 
 
 
 

 
 
ลงชื่อ       ลอน  เสาหงส์    เลขานุการ/คณะกรรมการ 
         (นายลอน  เสาหงษ์) 

 
 
 
ทราบ/มอบเลขานุการสภาน าเข้าที่ประชุมสภาต่อไป 
 

ลงชื่อ      วิชัย  มะเดื่อ        ประธานสภา 
    (นายวิชัย  มะเดื่อ) 
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